



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885 [http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์แสดงนิทรรศการสหกรณ์โคนมในพื้นที่โครงการพระราชดำริ

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2554

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 5 – 11 มกราคม 2554 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของสหกรณ์โคนมในพื้นที่โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่เกษตรกร

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า ในการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 5-11 มกราคม 2554 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีการสหกรณ์สมัยใหม่ด้านการเลี้ยงโคนมและอุตสาหกรรมนมทั้งระบบ เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมเพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง โดยในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและการจัดแสดงนิทรรศการ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เข้าร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการงานดังกล่าว โดยจะนำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานและกิจกรรมของสหกรณ์โคนมในพื้นที่โครงการพระราชดำริทั่วประเทศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร และได้พระราชทานแนวพระราชดำริและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อตั้งสหกรณ์โคนมแห่งแรกในประเทศไทย ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ จำกัด จังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2514 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ซึ่งขณะนั้นกำลังประสบปัญหาไม่มีสถานที่จำหน่ายนํ้านมดิบ ทำให้ประสบภาวะการขาดทุนในการประกอบอาชีพ จวบจนถึงปัจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคนมสามารถสร้างรายได้และเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการพระราชดำริ มีจำนวนทั้งสิ้น 6 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) จังหวัดราชบุรี สหกรณ์โคนมวาริชภูมิ จำกัด จังหวัดสกลนคร สหกรณ์โคนมแม่อน จำกัด สหกรณ์โคนมแม่วาง จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ก ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด สหกรณ์โคนมชะอำ-ห้วยทราย จำกัด จังหวัดเพชรบุรี ขณะที่ภาพรวมของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศปัจจุบันมีอยู่ 97 แห่ง แบ่งเป็นภาคกลาง 34 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 34 แห่ง ภาคตะวันออก 4 แห่ง ภาคเหนือ 23 แห่งและภาคใต้ 2 แห่ง มีปริมาณในการรวบรวมนํ้านมดิบได้ 1,798 ตันต่อวัน นํ้านมดิบที่สหกรณ์ได้รวบรวมนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปเป็นนมโรงเรียน 463.44 ตัน/วัน ผลิตเป็นนมผงขาดมันเนย 35.15 ตัน/วัน และจำหน่ายเป็นนมพาณิชย์ทั่วไป 1.67 ตัน/วัน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สหกรณ์โคนมควรยึดแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางในการดำเนินงานของสหกรณ์ให้ยึดหลักการบริหารงานตามหลักการของสหกรณ์อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สำหรับแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์โคนมในภาพรวม ควรมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการธุรกิจในการรวบรวมผลผลิต และการให้บริการแก่สมาชิก การพัฒนาคุณภาพนํ้านมดิบให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค รวมถึงแนวทางในการแปรรูปนํ้านมดิบให้เป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

